

Giáo Phận Kon Tum
Giáo Hạt Mang Yang
Giáo xứ Angleh

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi:

**Cha Tuyên Úy Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm – Úc Châu -
cùng quý Ban Mục Vụ, Ông Bà Anh Chị Em trong và ngoài Trung tâm Thánh Vinh Sơn
Liêm.**

Kính thưa quý Cha và quý cộng đoàn!

Thật là niềm vui khi con được Cha Giuse Quốc – Tuyên Úy Trung Tâm, báo cho con là đã nhận được rất nhiều tấm lòng quảng đại của quý Ông Bà Anh Chị Em trong và ngoài Trung Tâm về việc xây dựng hệ thống lọc nước sạch cho bà con dân tộc thiểu số tại các làng con đang phụ trách. Số tiền là: **\$16.397.00.**

Trước tiên, con xin tạ ơn Thiên Chúa vì đã luôn nhậm lời con cái kêu xin. Chúa đã ban muôn ơn lành xuống trên chúng con và đã ban cho chúng con có nhiều tấm lòng quảng đại giúp đỡ chúng con - những anh chị em dân tộc vùng sâu vùng xa.

Kế đến, con xin cảm ơn Cha Giuse – quản nhiệm trung tâm đã yêu thương cộng đoàn giáo xứ chúng con, đã cho phép con được ngỏ lời đến quý cộng đoàn trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm – Úc châu. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho Cha nhiều sức khỏe và niềm vui trong đời sống dâng hiến.

Con xin chân thành cảm ơn quý Ban Mục Vụ, Ông Bà Anh Chị Em trong và ngoài Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm đã rộng lòng chia sẻ, giúp đỡ chúng con có được nguồn tài chánh để có thể hoàn thành công trình nước sạch phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Con biết mọi người cũng đang gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh Covid -19, nhưng vì tình thương mến, quý vị đã rất quảng đại với chúng con, chúng con cảm kích và ghi ơn quý vị rất nhiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho quý vị muôn ơn lành hồn xác.

Mùa Giáng Sinh 2020 cũng đang đến, con xin kính chúc quý Cha, quý Ông Bà Anh Chị Em một mùa Giáng Sinh an lành, ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và nhiều ơn lành của Chúa Giêsu Hải Đồng. “Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Giáo xứ Angleh, ngày 07 tháng 12 năm 2020

Linh mục Lô-ren-xô Lê Công Trần Phát, Dòng Thánh Thể

Email: lephat7732@gmail.com

Điện thoại, zalo, viber: 0938.498.220

Con cũng xin gửi đến quý Cha, quý cộng đoàn vài hình ảnh sinh hoạt của giáo xứ chúng con. Giáo xứ còn thiếu cơ sở vật chất rất nhiều trong việc phục vụ dân Chúa, cách riêng là các em thiếu nhi. Con cũng xin mọi người hiệp ý cầu nguyện với con để sang năm 2021 này, con có thể thực hiện được việc xây dựng “Ngôi Nhà Giáo Lý Mơ Ước” cho giáo xứ.



Các Em Khai Tâm học giáo lý trong Nhà Thờ.



Các Em Thêm Sức học Giáo Lý phía dưới sàn Nhà Thờ.



Quý Sr Phaolo cùng các em trong buổi sinh hoạt Chúa Nhật.



**Sr Marie Hường, Dòng Phaolo, đứng lớp dạy Tiếng Anh cho các em.
Các em chưa có phòng học nên phải ngồi trong phòng ăn của cha xứ.**